

๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๒

เรื่อง ขอชี้แจงรายละเอียดการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น

พ.ศ. ๒๕๖๒

เรียน ผู้เกี่ยวข้องกับการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๒

ตามที่มีผู้เข้าสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๑๔ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ ที่ผ่านมา ได้ยื่นหนังสือร้องเรียนที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์และหน่วยงานอื่นๆ ในประเด็นข้อสงสัยต่างๆ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ขอชี้แจงรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับประเด็นดังกล่าว ดังนี้

๑. ผลการตรวจสอบคะแนนมีความคลาดเคลื่อน เนื่องจากข้อสอบอาจไม่ตรงกับชุดกระดาษคำตอบซึ่งแต่ละคนข้อสอบไม่เหมือนกัน

คณะกรรมการดำเนินงานสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๒ ขอชี้แจงประเด็นดังกล่าวเพื่อให้เกิดความเข้าใจว่า

- ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่นปีนี้ ทางคณะกรรมการดำเนินงานสอบ ซึ่งประกอบด้วยตัวแทนจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น และมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้กำหนดให้แต่ละวิชาที่สอบมีชุดข้อสอบทั้งสิ้น ๓ ชุดข้อสอบ ทำให้ผู้เข้าสอบวิชาเดียวกัน ห้องเดียวกัน ได้ชุดข้อสอบที่ไม่เหมือนกัน เพื่อเป็นการป้องกันการทุจริตในข้อสอบเบื้องต้น
- ในข้อสอบแต่ละชุดจะมีเลขรหัสประจำชุดข้อสอบระบุชัดเจน ซึ่งรหัสดังกล่าวถูกสร้างและจัดพิมพ์ ฝรหัสชุดในกระดาษคำตอบของแต่ละบุคคล มาจากเครื่องพิมพ์โดยสมบูรณ์ เพื่อป้องกันการผิดพลาดจากการฝรหัสชุดข้อสอบที่ไม่สมบูรณ์จากผู้เข้าสอบ
- ขั้นตอนการตรวจกระดาษคำตอบของผู้เข้าสอบทั้งหมด คณะทำงานโครงการฯ ซึ่งเป็นชุดคณะกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งจากมหาวิทยาลัยฯ จะทำการตรวจสอบรหัสชุดข้อสอบในกระดาษคำตอบก่อนตรวจสอบ โดยเริ่มจากการนำต้นฉบับเฉลยข้อสอบทั้ง ๓ ชุดของภาค ก. และภาค ข. ทุกตำแหน่งสแกนเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ หลังจากนั้นจะมีการตรวจสอบข้อมูลต้นฉบับที่สแกนเข้าสู่ระบบการตรวจว่า ข้อมูลถูกต้องตรงกับกระดาษเฉลยคำตอบ แล้วจึงนำกระดาษคำตอบของผู้เข้าสอบเข้าเครื่องตรวจ โดยเครื่องตรวจจะอ่านรหัสชุดข้อสอบก่อนจึงจะทำการตรวจข้อสอบในแต่ละแผ่น หากรหัสชุดข้อสอบไม่สมบูรณ์เครื่องจะไม่ตรวจกระดาษคำตอบและไม่ตีคะแนนลงบน

กระดาษคำตอบนั้นๆ นอกจากนี้ ก่อนนำกระดาษคำตอบของผู้เข้าสอบแต่ละรายเข้าเครื่องตรวจ ยังกำหนดให้เจ้าหน้าที่ตรวจรหัสชุดข้อสอบบนตัวกระดาษคำตอบของผู้เข้าสอบแต่ละรายว่ามีความสมบูรณ์พร้อมก่อนนำเข้าเครื่องตรวจอีกครั้งหนึ่งเสมอ เพื่อป้องกันความผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้นได้

- ขั้นตอนการดำเนินงานที่กล่าวมา กำหนดขึ้นเพื่อลดความผิดพลาดในกระบวนการตรวจกระดาษคำตอบด้วยระบบคอมพิวเตอร์ที่มีมาตรฐานการตรวจระดับสากล และภายใต้มาตรฐานการดำเนินงานที่รัดกุมของโครงการฯ เพื่อให้ผลการตรวจคะแนนมีความยุติธรรมและโปร่งใสที่สุด

๒. ผลของการรวมคะแนนจากกระดาษคำตอบของผู้เข้าสอบอาจเกิดความคลาดเคลื่อนเนื่องจากพบว่าการทดสอบและเฉลยข้อสอบบางข้อไม่ตรงกันกับหลักวิชาการโจทย์และคำตอบอาจผิด

คณะกรรมการโครงการฯ ขอชี้แจงประเด็นดังกล่าวว่า

- ในกระบวนการออกข้อสอบนั้น มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์มิได้เป็นผู้ออกข้อสอบแต่เพียงผู้เดียว แต่ได้มีการตั้งคณะกรรมการออกข้อสอบซึ่งทำการคัดเลือกบุคลากรสายวิชาการจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์และมหาวิทยาลัยเครือข่ายของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ซึ่งเป็นบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญในศาสตร์สาขานั้นๆ เป็นผู้ออกข้อสอบในแต่ละตำแหน่ง โดยมีหลักเกณฑ์ แนวทางการออกข้อสอบ และการประเมินคุณภาพข้อสอบตามหลักวิชาการวัดผล ประเมินผลเป็นอย่างดี เพื่อให้การออกข้อสอบมีความรอบคอบ รัดกุม ตามกรอบระเบียบข้อกำหนดของคณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่น (กสอ.)
- การตรวจและรวบรวมผลคะแนนของผู้เข้าสอบแต่ละราย จัดทำโดยระบบคอมพิวเตอร์ที่มีความเที่ยงตรงและแม่นยำสูง ได้ผ่านการทดสอบระบบมาแล้วเป็นอย่างดีโดยคณะกรรมการที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้แต่งตั้งขึ้นเพื่อดำเนินการตรวจสอบในทุกขั้นตอน เพื่อให้การตรวจสอบและรวบรวมผลคะแนนมีความโปร่งใส เป็นไปตามกรอบระเบียบข้อกำหนดของคณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่น (กสอ.)

นอกจากนี้ คณะกรรมการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับการออกข้อสอบ และตรวจคำตอบทุกชุด จะถูกเก็บตัวในสถานที่ที่กำหนด ด้วยมาตรการรักษาความลับของข้อสอบในระดับลับที่สุด ซึ่งทางโครงการฯ มีมาตรการที่รัดกุม และรอบคอบ เพื่อป้องกันการรั่วไหลของข้อสอบ โดยมาตรการรักษาความปลอดภัยและขั้นตอนการดำเนินงานทุกขั้นตอนที่กล่าวมาทั้งหมดนี้ ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่น (กสอ.) มาโดยตลอด จึงมั่นใจได้ว่า กระบวนการดำเนินการออกข้อสอบและการสอบที่ผ่านมาเป็นไปด้วยความโปร่งใส สุจริต ยุติธรรม ตรวจสอบได้ ภายใต้ระบบรักษาความปลอดภัยข้อสอบที่โครงการฯ ได้ดำเนินการไว้ หากผู้เข้าสอบท่านใดประสงค์จะตรวจสอบคะแนนการสอบของตนเอง

สามารถกระทำได้ โดยยื่นคำร้องขอตรวจสอบคะแนนของตนเองได้ภายหลังจากการสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค.) เสร็จสิ้น และมีการประกาศรายชื่อผู้บรรจุเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ทางโครงการฯจึงจะสามารถให้ท่านตรวจสอบข้อมูลตนเองได้

สำหรับเกณฑ์ในการตัดสินผู้สอบแข่งขันเพื่อบรรจุเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ประจำปี ๒๕๖๒ ต้องเป็นผู้สอบได้คะแนนในภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะสำหรับตำแหน่ง (ภาค ข.) และภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค.) แต่ละภาค ไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๖๐ เท่านั้น

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

คณะทำงานโครงการดำเนินงานสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคล
เป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์